

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/ว๑๕๕๕



กวก. 51.8
วันที่ 11.11.๖๒
เวลา 14.๐๐น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12753
วันที่ 2 ต.ค. 2502
เวลาที่ 7.15น

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๑๖/ว(ล)๓๒๒๒๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาป่าไม้ ของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเกิดดุลยภาพในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์ พระราชา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๒. เห็นควรเร่งรัดให้คณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บท พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นกลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้ประสบผลสำเร็จในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ โดยควรกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และควรสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและการมีส่วนร่วม ของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ ภาคประชาสังคม เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งควรรายงานผล การดำเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ทั้งนี้ แผนแม่บท พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เข้าข่ายเป็นแผนระดับที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เมื่อจัดทำแล้วเสร็จต้องเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. สำหรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาตินั้น จะต้องไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับภารกิจและ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอยู่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในการจัดตั้งและรูปแบบสำนักงานฯ เพื่อให้การบริหารงาน มีเอกภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail: chuleeporn@nesdc.go.th